

แบบแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส

บริษัท บริษัท เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด้นเวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ GVREIT”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำ และแจ้งให้ท่านทราบถึงแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาสของกองทรัสต์เพื่ออธิบาย วิธีการและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติต่อข้อมูลของท่าน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือจัดเก็บ

บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือจัดเก็บ (“ประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงผู้รับมอบ จันทะ (หากมี) ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง หมายเลขทะเบียน ผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (หากมี) หมายเลข IP Address ภาพถ่าย รวมถึงภาพเคลื่อนไหวจากการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูล ส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ภูมิลำเนา ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ท่าน สามารถปกปิดข้อมูลดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ กรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบจันทะ (หากมี)
2. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ที่บริษัทได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ในฐานะนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
3. ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ และความจำเป็น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นรายไตรมาสที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2568 ของกองทรัสต์ GVREIT เรียกประชุม รับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม น้บองค์ประชุม และนับคะแนนเสียง
2. จัดทำระบบที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการประชุม

3. บันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุม (กรณีที่ท่านแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในระหว่างการประชุม) ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวจะถูกเปิดเผยในเว็บไซต์ของกองทรัสต์ พร้อมทั้งนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ โดยการเพิกถอนยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว นอกจากนี้ยังมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอทำสำเนา สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการร้องเรียนการกระทำของบริษัทต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email) : th.gvreit.ir@frasersproperty.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Policy) ตาม QR Code ด้านล่างนี้

